



เนื่องในวาระคล้ายวันอีดมับอัย - 28 /May/ 2014

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องในวาระคล้ายวันอีดมับอัย วันแห่งการประกาศท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล) เป็นศาสนาทูตอย่างเป็นทางการ บรรดาเจ้าหน้าที่ คณะทูตานุทูตประเทศอิสลามผู้เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบกุรอานระดับนานาชาติ และพี่น้องประชาชน ได้เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด ถือว่า ความต้องการที่สำคัญที่สุดของโลกอิสลาม คือ การหันมาใช้ความคิด การไตร่ตรอง การรู้แจ้ง บะซีรต์และรู้จักแนวรบของศัตรูประชาชาติอิสลามอย่างแท้จริง เช่นเดียวกัน ก็จึงมีความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆเชิงหลักความศรัทธา พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ในวันนี้ธงแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของอิสลามถูกชูขึ้นแล้วอย่างสง่างาม และความรู้สึกในอัตลักษณ์แห่งอิสลามในหมู่พี่น้องมุสลิมทั่วทั้งโลก ก็เริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม และประชาชาติอิหร่านด้วยการมีความคิดดีและเชื่อมั่นในพันธะสัญญาของพระผู้อภิบาล กำลังอยู่ในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังได้ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆ และสามารถพิชิตป้อมปราการต่างๆที่ละอย่างทีละอย่างในเส้นทางแห่งการต่อสู้กับการกดขี่ ความโง่เขลาและความอยุติธรรม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้แสดงความยินดีเนื่องในวันอีดมับอัย วันแห่งการประกาศท่านศาสดามุฮัมมัด เป็นศาสนาทูตของพระองค์อย่างเป็นทางการ พร้อมกับถือว่า เหตุผลสำคัญของการบิอฮ์ตบรรดาศาสนาทูตของพระองค์ โดยเฉพาะท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล) คือ การชี้นำมนุษยชาติไปสู่การใช้ประโยชน์จากสติปัญญา ปัญญาและการไตร่ตรองอย่างแท้จริง พร้อมกับกล่าวเสริมว่า หากสังคมอิสลามได้นำเอาพลังทางความคิดและการไตร่ตรองในลักษณะ ต่อเนื่องและแพร่หลายแล้ว ปัญหาต่างๆของโลกอิสลามก็จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึง ความเข้าใจที่ผิดๆและเข้าใจอย่างผิวเผินจากอิสลามและอัลกุรอาน ว่า การมีโลกทัศน์และมุมมองที่ไม่ถูกต้อง และการขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งจากหลักคำสอนของอิสลามและเนื้อหาทั่วไปของอัลกุรอาน นั้น เป็นเหตุ ที่ทำให้วันนี้มีกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้อิสลาม ทำการกดขี่พี่น้องมุสลิมและทำการสังหารหมู่ แม้แต่ในประเทศแอฟริกา ก็ได้มีกลุ่มที่แอบอ้างอิสลามทำการลักพาตัวเด็กผู้หญิงที่บริสุทธิ์ไป



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงอีกตัวอย่างหนึ่งของการไม่นำเอาผลกำลังทางความคิดและการไตร่ตรองมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกอิสลาม ว่า
ในวันนี้ศัตรูได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการทำสงครามกับอิสลาม และอาวุธที่ดีที่สุดของพวกเขา คือ การสร้างความแตกแยกในเชิงหลักศรัทธา และก่อให้เกิดสงครามระหว่างชีอะห์กับซุนนี ซึ่งหากมีการนำเอาผลกำลังทางความคิดและการไตร่ตรองมาใช้ให้มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถเห็นมือของศัตรูและแรงจูงใจของพวกเขาได้เป็นอย่างดี และเราก็จะไม่ตกอยู่บนเส้นทางของเป้าหมายของบรรดาผู้ประสังคราย และผู้ไม่หวังดีต่ออิสลามอย่างแน่นอน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความเป็นเอกภาพ และการสร้างประชาชาติหนึ่งเดียว (อุมมะตุล วาฮิดะฮ์) เป็นอีกหนึ่งความต้องการที่จำเป็นและเร่งด่วนของโลกอิสลามในวันนี้ พร้อมกับตอกย้ำถึงเป้าหมายหลักของศัตรูอิสลาม คือ การสร้างความแตกแยกระหว่างพี่น้องมุสลิม การเผยแพร่ความคิดโรคกลัวชีอะห์ และโรคกลัวอิหร่าน ปกปิดอุปสรรคปัญหาของแนวรบมหาอำนาจผู้หังการ และปกป้องให้การคุ้มครองยิวไซออนิสต์

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า สิ่งที่คาดหวังจากประชาชาติอิสลามทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรดาปัญญาชนและมันสมองของประชาชาติอิสลาม คือ จินตนาการและทำการรู้จักอย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อแนวรบของบรรดาศัตรูของประชาชาติอิสลาม ด้วยการอาศัยการไตร่ตรอง การตะดับบูร และบะฮ์ซีรัต และจงเข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนี้อย่างท่องแท้

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย้ำถึง หน่วยงานต่างๆด้านการเมืองของตะวันตก ที่ได้ก่อการและปฏิบัติการในสิ่งที่เคยเกิดมาแล้วในยุคอิวิชฮา ซึ่งเป้าหมายของการบิฮุชตท่านศาสดา(ซล) ก็เพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ความอยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การไม่สนใจและไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การให้ความสำคัญต่อประเด็นทางเพศ และใช้สตรีเป็นเครื่องมือเผยแพร่เรื่องเพศอย่างกว้างขวาง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของความเสื่อมทรามของอารยธรรมตะวันตก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พวกเขากำลังกลับเข้าสู่ยุคอิวิชฮา ยุคญะฮ์ลียะฮ์ นั้นเอง จะต่างกันเพียงแค่วิธีการ และสื่อที่ทันสมัยเท่านั้นเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงความพยายามกันอย่างแพร่หลายเพื่อสกัดกั้นการตื่นตัวอิสลาม ว่าถึงแม้ว่า ในภาพรวมอาจจะดูว่าการปราบปรามและสกัดกั้นในบางเขตพื้นที่จะได้ผล ทว่าในความเป็นจริงแล้วนั้น การตื่นตัวอิสลามจะไม่มีวันถูกสกัดกั้นและถูกทำลายลงได้เป็นอันขาด



ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึง การพัฒนา และความรุ่งเรืองขอประชาชาติอิหร่าน ที่ได้บังเกิดขึ้นนั้น อยู่ภายใต้ความเชื่อมั่นต่อศาสนของการบิอฺฮัด การมีความสามัคคีเป็นหนึ่งในเดียวจากภายใน มีความกล้าหาญในการต่อสู้และเผชิญหน้ากับศัตรู และมีความรู้สึกในความหวังต่อพันธะสัญญาแห่งการช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาล พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ในวันนี้ ด้วยความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า รัฐบาลชุดใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ได้มุ่งมั่นทำงานและมีความเพียรพยายามในด้านต่างๆ ด้วยความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติยศของอิสลาม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การมีอุปสรรคปัญหาและความท้าทายต่างๆในเส้นทางแห่งการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องปรกติธรรมดา พร้อมกับกล่าวเสริมว่า มนุษย์ที่มีความคิด มนุษย์ที่มีการไตร่ตรอง จะมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อก้าวไปถึงยังเกียรติยศ ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และความใกล้ชิดยังพระองค์ ทว่ามนุษย์ที่ไร้ซึ่งปัญญา แทนที่จะยึดมั่นในอำนาจวิไลยัตของพระผู้อภิบาล กลับยึดอำนาจวิไลยัตของซาตานแทน และสิ่งนี้ย่อมนำมาซึ่งความอับยศอดสูยึ่งนี้สำหรับเขา

ท่านผู้นำสูงสุด ได้นำเสนอในประเด็นนี้ภายใต้กรอบของอัลกุรอาน ว่า ตามพื้นฐานของโองการอัลกุรอาน มนุษย์ที่ต้องการก้าวไปถึงยังเกียรติยศ ศักดิ์ศรี นั้น แทนที่จะทำการยึดมั่นกับทางนำและอำนาจวิไลยัตของพระผู้อภิบาล กลับยึดมั่นต่อศัตรูอิสลาม ศัตรูของมนุษย์ชาติ และยึดมั่นในอำนาจวิไลยัตของซาตานแทน นั้น ในท้ายสุดแล้วพวกเขาไม่มีวันได้ก้าวไปถึงยังเกียรติยศและศักดิ์ศรีได้เป็นอันขาด อีกทั้งซาตานก็ไม่มีความชอบคุณต่อพวกเขาอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า จำต้องเรียนรู้สูตรนี้จากอัลกุรอาน และทำความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้อง วิถีแห่งความผาสุกและความรุ่งโรจน์ที่แท้จริง และนี่คือแนวทางแห่งการชี้นำของอัลกุรอาน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า สูตรสำเร็จแห่งชัยชนะและความสำเร็จต่างๆของระบอบสาธารณรัฐอิสลามในขั้นตอนต่างๆ และการต่อสู้รูปแบบต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและในเวทีระดับนานาชาติ คือ ความเชื่อมั่น และมีความคิดดีต่อพันธะสัญญาของพระผู้อภิบาล พร้อมกับกล่าวย่ำว่า แนวทางขอประชาชาติอิหร่าน ก็คือแนวทางนี้ และในอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไป



ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวในช่วงท้าย ว่า
ขอความโปรดปรานและความรอฮ์มัดของพระองค์จงประสบแด่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)
ที่ทรงชี้แนวทางนี้ให้กับเรา ขอความโปรดปรานและความรอฮ์มัดของพระองค์จงประสบแด่บรรดาซุฮาด
อาห์ที่ได้พลีและเสียสละตนในแนวทางนี้
ขอความโปรดปรานและความรอฮ์มัดของพระองค์จงประสบแด่
ประชาชาติอิหร่านทั้งหลายที่แสดงความพร้อมในทุกขั้นตอนของแนวทางนี้
และขอความโปรดปรานและความรอฮ์มัดของพระองค์จงประสบแด่บรรดาเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหารประเทศของเราที่มีคามเสียสละ
มีความพยายามและมีความพร้อมในการก้าวเดินบนเส้นทางนี้

ก่อนหน้าท่านผู้นำสูงสุด จะกล่าวปราศรัย ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน
ได้กล่าวบรรยาย พร้อมกันแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดัมบ้อฮ์ พร้อมกันกล่าวย่ำว่า ในวันนี้
การปฏิวัติอิสลามได้เรียกร้องความเป็นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว
และหลีกเลี่ยงความแตกแยกระหว่างประชาชาติอิสลาม เพื่อเผชิญหน้ากับแนวรบของกุฟร์ ผู้ปฏิเสธ